

Số: /BC-UBND Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Công văn số 217-CV/BDVHU ngày 21/10/2024 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của toàn Đảng bộ, dân và quân các dân tộc của huyện. Kinh tế tăng trưởng và phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền được tập trung chỉ đạo và từng bước đạt kết quả tích cực, nổi bật là công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh những thuận lợi, do ảnh hưởng nhiều biến động của nền kinh tế thế giới tác động, lạm phát, thiên tai; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân, gây khó khăn nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI (có phụ lục kèm theo)

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Công tác quán triệt, triển khai, phổ biến, tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được chính quyền các cấp quan tâm triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là Công văn số 78-CV/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công văn số 996-CV/TU ngày 17/7/2023 về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân

chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2024 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2024 về triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 27/03/2024 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 huyện Ia H'Drai; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2024 về thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 15/05/2024 về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai năm 2024; Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ia H'Drai năm 2024; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 21/07/2024 về phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 26/07/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ra công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 huyện Ia H'Drai; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về công khai việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Ia H'Drai cho các dự án đầu tư; Công văn số 112/UBND-TH ngày 18/01/2024 về việc triển khai việc tiếp tục công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của huyện; Thông báo số 04/TB-UBND ngày 27/02/2024 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ia H'Drai; Công văn số 167/CV-UBND ngày 15/3/2024 về việc đăng ký danh sách tham gia bồi dưỡng, hội nghị tập huấn về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên thông qua việc lồng ghép với kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế văn hóa công sở.

2. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục tăng cường phối hợp theo quy chế trong

công tác tuyên truyền cho nhân dân học tập bộ Luật, Pháp lệnh, Nghị định, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Đồng thời định kỳ phối hợp tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện theo quy chế và tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với công dân. Tổ chức các hoạt động giám sát theo quy định, đảm bảo theo Luật định. Việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân và các buổi chất vấn tại kỳ họp đã nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Các báo cáo trả lời ý kiến cử tri, các trả lời chất vấn tại kỳ họp cũng được Nhân dân quan tâm theo dõi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện, làm cho hiệu quả hoạt động cũng như không khí dân chủ trong các cơ quan dân cử ngày càng tăng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thực hiện dân chủ ở xã

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã được các xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với những việc công khai cho dân biết, đa số các xã đã thực hiện tốt; hình thức công khai được thực hiện qua các cuộc họp giao ban với thôn trưởng; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã; qua các đợt tiếp xúc cử tri theo định kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức tuyên truyền phổ biến trực tiếp cho Nhân dân qua các buổi họp thôn, hoặc niêm yết tại hội trường thôn. Những nội dung Nhân dân được bàn bạc trực tiếp như: Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn do Nhân dân đóng góp. Đối với những nội dung Nhân dân bàn, biểu quyết đề cấp có thẩm quyền quyết định như: Việc xây dựng Hương ước, Quy ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng được 100% các xã thực hiện có hiệu quả.

- Kết quả thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, có 21/21 Trưởng thôn được tín nhiệm bầu và được Ủy ban nhân dân các xã phê chuẩn đều có trách nhiệm, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 21/21 thôn đã có quy ước, hương ước xây dựng thôn, làng văn hóa; có 03/03 xã có Ban Thanh tra nhân dân (với tổng số 24 thành viên), 03/03 xã có Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (với tổng số 32 thành viên) và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã công nhận theo đúng trình tự, quy định; có 21 thôn, thành lập Tổ hòa giải cơ sở với 117 thành viên¹.

- Ủy ban nhân dân các xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024, trong đó phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho các bộ phận chuyên môn; công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân xã thực hiện thường xuyên, báo cáo kịp thời cho cấp trên. Để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một

¹ Xã Ia Toi: 25 thành viên; xã Ia Dom: 33 thành viên; xã Ia Đal: 59 thành viên.

cửa, cơ chế một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân các xã đã xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn, có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, cởi mở, thân thiện để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không tăng biên chế, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ thời gian qua ở các địa phương đã phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần ổn định cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới, thu hút và sắp xếp dân cư trên địa bàn.

2. Thực hiện dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Về thực hiện quy chế dân chủ ở các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, qua triển khai thực hiện đã tạo ra được động lực mạnh mẽ trong công tác, tăng cường sự đoàn kết giữa thủ trưởng và cán bộ thực hiện tự phê bình và phê bình, kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Hằng tháng, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức họp cơ quan; qua đó phát huy vai trò đại diện của công đoàn, đại diện cho nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

- Để cán bộ, công chức, viên chức có căn cứ và thật sự phát huy quyền làm chủ của mình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm, 100% cơ quan, đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Các vấn đề được đưa ra bàn và thống nhất là những vấn đề thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức được bàn bạc dân chủ và thống nhất theo đa số. Việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ đã góp phần quan trọng để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, các cơ quan, đơn vị có chức năng giao dịch, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân cũng đã cùng với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã thực hiện tốt dân chủ trong Nhân dân bằng việc công khai, minh bạch mức thu - chi, hỗ trợ, bồi thường thực hiện các công trình phúc lợi... đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện được đảm bảo duy trì thường xuyên, liên tục theo đúng quy định, cùng với việc tiếp công dân định kỳ vào các ngày (ngày 05 và ngày 22) hàng tháng của Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban thường trực MTTQ Việt Nam huyện tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân. Từ đầu

năm đến nay, đã tiếp 07 lượt/08 công dân/06 vụ việc⁽²⁾, tiếp nhận 05 đơn (*Trong đó: 01 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến nghị*)⁽³⁾. Qua tiếp công dân, các vụ việc của công dân đã được hướng dẫn, giải thích, xem xét, xử lý kịp thời. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, đồng thời giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu việc xử lý, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyên cần rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ Nhân dân của các cơ quan công quyền trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới đảm bảo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông mang lại nhiều kết quả như: Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nắm bắt khi có nhu cầu liên hệ công tác.

3. Thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án đầu tư

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ia H'Drai, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm để các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện đảm bảo theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc triển khai, tổ chức xây dựng và thực hiện quy

⁽²⁾ Kết quả giải quyết: Đã được hướng dẫn, giải thích, xem xét, xử lý kịp thời. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, đồng thời giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu việc xử lý, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhằm tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

⁽³⁾ - Đối với đơn khiếu nại: 01 đơn/01 vụ việc đã tiếp nhận, thụ lý và trả lời công dân theo quy định.

- Đối với đơn kiến nghị:

+ 03 đơn đủ điều kiện xử lý giải quyết: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển cho Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.

+ 01 đơn kiến nghị không đủ điều kiện đã hướng dẫn công dân viết lại đơn.

chế dân chủ ở cơ sở; đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ vào chương trình công tác thường xuyên của đơn vị. Một số nội dung cán bộ, công chức, Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát đã được các cấp lãnh đạo quan tâm thực hiện. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hiệu quả công tác, chất lượng công việc ở các cơ quan, đơn vị. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; người dân đã thấy được quyền cũng như trách nhiệm của mình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ý thức trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng được nâng cao.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện quy chế dân chủ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải hiệu quả chưa cao.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về quy chế dân chủ. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Quyết định số 217-QĐ/TW về “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội*”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

2. Tiếp tục kiện toàn và củng cố Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở... Tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Cho dân biết các nội dung chính quyền phải công khai theo quy định như: Chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, các quỹ vận động Nhân dân đóng góp...

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch đáp ứng quyền và lợi ích của người dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại tố cáo của công dân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân với nhiều hình thức thực hiện phong phú, đa dạng; địa điểm công khai thuận tiện cho người dân theo dõi, tránh tình trạng niêm yết công khai các văn bản đã hết hiệu lực, cũ, rách... Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định, nội quy, quy ước, hương ước thôn, làng... sát với đặc

điểm tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cuối năm tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gửi cấp có thẩm quyền.

4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, nhằm chấn chỉnh các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

5. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai năm 2025.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐ thực hiện QCDC huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiên Dũng